



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๖๘๖

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบิดการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์  
ประจำวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อเสนอของ ปมท. และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑. จากการประชุม คกก. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘ นรม. มีข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับ มท. ในหลายประเด็น จึงขอให้หน่วยงานในสังกัด มท. ดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑) การผลักดันโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.เชียงใหม่ โดยบริหารจัดการเรื่องที่ดินและน้ำเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าว</p> <p>๒) การส่งเสริม SMEs มอบ พช. ดำเนินการ</p> <p>๓) ให้ติดตามเรื่องต่างๆ ได้แก่ เรื่องการนิรโทษกรรม เรื่องภาษี</p> <p>๔) การติดตามการดำเนินการตาม Roadmap ปี ๒๕๕๘</p> <p>๕) การบริหารงบประมาณของ อปท. ที่มีการจัดหารายได้ไม่เพียงพอ ขอให้ ผวจ. ช่วยดูแลด้วย</p> <p>๖) ศูนย์ OSS ที่ตั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่ง นรม. ได้ชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์ที่ จ.ตาก เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่จังหวัดอื่นๆ</p> <p>๗) เรื่องการท่องเที่ยว ขอให้ รอง ปมท. (ถ) ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>๒. เรื่องการปรับปรุงห้องน้ำสถานที่ราชการ ให้ กค.สป. ตามงบประมาณที่จังหวัดใช้</p> <p>๓. การปฏิบัติงานของศูนย์ต่างๆ เช่น ศสน.มท. ศบช.มท. ที่มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเสนอผู้บังคับบัญชา ควรมีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อลดปริมาณเอกสาร</p> <p>๔. เรื่องต่างๆ รัฐบาลมอบให้ มท. ดำเนินการ การติดตามผลการดำเนินงานนอกจากรายงานผลสำเร็จแล้ว ขอให้ติดตามวิเคราะห์เหตุผลในส่วนที่ดำเนินการไม่สำเร็จด้วย เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด การอบรมบุคลากรของ อปท. การแก้ไขปัญหาเสพติด และการประเมินศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>๕. เรื่องปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน ให้ ปภ. ติดตามอย่างใกล้ชิด</p>	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๖. กำหนดจัดประชุม ครม. นอกสถานที่ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เรื่องการจัดระเบียบชายหาด เรื่องด้านสิงขร เรื่องที่มีคนเรียกร้องให้ชาวเมียนมาร์เดินทางได้ถึงพื้นที่ตัวเมือง เรื่องน้ำแล้ง เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องตลาดนัดชุมชน เรื่องน้ำประปา ฯลฯ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เป็นงานตามภารกิจ และนโยบายที่ดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาของ จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๗. อัครราชทูตเวียดนามแจ้งว่าจะมาเข้าพบผู้บริหาร มท. ให้ ตท.สป. และ ปค. เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๘. กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูลให้ผู้บริหารด้วย</p> <p>๙. รัฐบาลมีนโยบายให้เน้นการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมีการขับเคลื่อน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำจังหวัด และ อปท.</p> <p>๑๐. การประเมินงานของศูนย์ดำรงธรรม ให้ประเมินในทุกเรื่อง ทั้งเรื่อง งาน งบ ระบบ คน โดยให้รับฟังข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และประชาชน และขอให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการดำเนินการในระยะต่อไป รวมไปถึงการทำงานเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่น</p> <p>๑๑. ที่ประชุมของศูนย์ต่อต้านการทุจริต เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ เป็นเรื่องสำคัญ และถ้าหาก มท. จัดทำคู่มือแล้วเสร็จก่อน กำหนด อาจจะมีทำ MOU ร่วมกับ มท. (มอบ รอง ปมท. (ถ) ติดตาม)</p>	
<p>๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</p>	<p><b>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์)</b> รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. <b>รายการคืนความสุขให้คนในชาติ</b> โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) ระหว่างการปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) พิธีปิดงานเมอลิตกลางแห่งประเทศไทย รัฐบาลได้ชี้แจงนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมของศาสนาอิสลาม เช่น กิจการฮัจญ์ กิจการฮาลาล กิจการการศึกษา กิจการยุติธรรม และกิจการอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>๓) การทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อลดความหวาดกลัวในเรื่องความไม่ปลอดภัย เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเก็บภาษี หรือเรื่องกฎหมายต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของรัฐบาล เพื่อมุ่งลดความทุจริตไม่โปร่งใส ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรม</p> <p>๔) การปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้มีความทันสมัยและเป็นสากล เนื่องจากพบว่าการจัดเก็บภาษีบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น อปท. ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก แต่จัดเก็บภาษีได้น้อย ทั้งนี้ รัฐบาลให้ชะลอการปรับโครงสร้างภาษีไว้ก่อน จนกว่าจะมีความเข้าใจในเรื่องระบบภาษี</p> <p>๕) การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยดำเนินการในลักษณะ One Stop Service ตลอดจนการเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนในประเทศ</p> <p>๖) ศูนย์ทฤษฎีใหม่การเกษตร โดยนำปราชญ์ชาวบ้านมาทำงานร่วมกับภาคราชการ เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการทำเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อากาศ ความต้องการของตลาด เป็นต้น</p> <p>๗) การท่องเที่ยว โดยปรับเปลี่ยนการบริการหลายๆ เรื่อง เช่น เรื่องคุณภาพ สถานที่ หรืออาหาร ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และการบริการเรื่องห้องน้ำ</p> <p>๘) การต่างประเทศ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๙) การจัดระเบียบทางเท้า/ถนน โดยเตรียมการจัดระเบียบถนน/จุดพักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>๑๐) แรงงานต่างด้าว ได้จัดศูนย์บริการด้านแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สำหรับแรงงานที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อยตามขั้นตอน</p> <p>๑๑) สรุปประเด็นจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) การส่งเสริม SMEs</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>(๒) การจัดเก็บภาษีของ อปท. (๓) การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรในการเพาะปลูก (๔) การแก้ไขปัญหาหมอกควัน (๕) การขึ้นทะเบียนแรงงานและการนำแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานในประเทศไทย</p> <p><b>๒. ความเคลื่อนไหวสำคัญในประเทศ</b></p> <p>๑) ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ในประเด็นการยกย่องรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการรายงานสรุปการยกย่องรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๕ มาตรา ต่อ สปช. พร้อมแสดงเจตนากรณีหลัก คือ การสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ การเมืองที่ใสสะอาดและสมดุล รวมถึงสังคมเป็นธรรมเพื่อนำพาชาติสู่สันติสุข ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนรายมาตรา สำหรับประเด็นที่ถูกสังคมิวิจารณ์ เช่น นรม. คนนอก และการไม่เว้นวรรคทางการเมืองขององค์กรแม่น้ำ ๕ สาย (คสช., ครม., สนช., สปช. ยกเว้นคณะกรรมการยกย่องรัฐธรรมนูญ)</p> <p>๒) การสร้างสถานการณ์รุนแรง จากเหตุระเบิดที่ศาลอาญา</p> <p>๓) การเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่างจากรัฐบาล โดยได้เกิดกลุ่มแนวร่วม “พลเมืองโต้กลับ”, “กลุ่มเมล์ตพริก”</p> <p><b>๓. สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p>๑) ความเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) โดยปรากฏการต่อต้านในประเทศมาเลเซีย อิหร่าน จีน และสหรัฐอเมริกา</p> <p>๒) การประกาศสร้างรั้วชายแดนไทย - มาเลเซีย และการตั้งหน่วยเฉพาะกิจบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย เพื่อสกัดกั้นการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการขนอาวุธ</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายวิริส ประเสริฐ รอง หน.สำนักงานเลขานุการ ศสน.มท. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มี.ค. ๕๘ ดังนี้</p> <p><b>๑. การจัดตั้ง “เครือข่ายคนรักในหลวง”</b> ให้ทุกหน่วยสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้ง “เครือข่ายคนรักในหลวง” โดยเฉพาะทาง Social Media ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑.๕ ล้านคน ทั้งนี้ มอบ ศปก.มท. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ศมบ. ให้ความสำคัญ โดยให้ขยายเครือข่ายดังกล่าวทาง Social Media ออกไปให้มากที่สุด</p>	<p>ศสน.มท.  ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p><b>๒. การป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง</b> ให้ มท. เพิ่มมาตรการและแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานต่างๆ โดยจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ สำหรับการดับเพลิง ป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้สามารถเผชิญเหตุได้ในทันที</p> <p><b>๓. จัดการฝึกจำลองสถานการณ์ภัยแล้ง</b> โดยให้ มท. จัดการฝึกจำลองสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรณีพิเศษ โดยมี รอง นรม. หรือ รมว.มท. เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบการเตรียมพร้อมของหน่วยงาน การมี contact point และ contact persons ที่ชัดเจน</p> <p><b>๔. การติดตั้ง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยง จ.ปทุมธานี</b> ให้ มท. ขยายผลการดำเนินการในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งมีจุดเสี่ยงเกือบทุกอำเภอ เช่น บริเวณศูนย์การค้าแถวรังสิต ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น</p> <p><b>๕. สรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวกับ มท. ดังนี้</b></p> <p>๑) ป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง มอบ ผวจ. ทุกจังหวัดดำเนินการ</p> <p>๒) จัดการฝึกจำลองสถานการณ์ภัยแล้ง มอบ ปก. ดำเนินการ</p> <p>๓) ติดตั้ง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยง จ.ปทุมธานี มอบ ผวจ.ปทุมธานี ดำเนินการ</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศสน.มท., ศปก.มท., สน.สป., ศูนย์ขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มท. (ศศพ.มท.) ควรนำข้อมูลมาศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกัน ตลอดจนการติดตามข้อมูลย้อนกลับ</p> <p>๒. การแก้ปัญหาหมอกควันเป็นเรื่องสำคัญ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ปก., จังหวัด</p> <p>ปก., จังหวัด</p> <p>จ.ปทุมธานี/ กฟภ.</p> <p>จังหวัด</p> <p>ปก.</p> <p>จ.ปทุมธานี</p> <p>ศสน.มท., ศปก.มท., สน.สป., สบจ.สป.</p> <p>ปก.</p>
<p><b>๔. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท.</b></p>	<p><b>นายวีรัส ประเศขันธ์ รอง หน.สำนักงานเลขาธิการ ศสน.มท.</b> รายงานสรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ในวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๙ เรื่อง เช่น (๑) มท. เสนอเรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (๒) ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. .... (๓) ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (๔) ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกคำใต้ จ.พะเยา (๕) ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. เรื่องที่หน่วยงานอื่นเสนอขอความเห็น มท. จำนวน ๑๓ เรื่อง เช่น (๑) กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอความเห็น มท. เรื่อง การขอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการ SMEs นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี (๒) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอความเห็นของ มท. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ (๓) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอขอความเห็น ของ มท. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม เสนอขอ ความเห็นของ มท. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๔) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอขอความเห็นของ มท. เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น</p>	
<p>๕. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย</p>	<p><b>อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้</b></p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา การขนย้ายขยะมูลฝอยจาก ต.บ้านป้อม ไปยังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนขยะที่ขน ประมาณ ๒ แสนตันเศษ ขณะนี้ เป็นการดำเนินการกลบฝัง โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ มีการดำเนินการมากกว่าแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๓.๕ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนมอบงานให้ อปท. ดำเนินการต่อ สถ. ได้กำหนดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน ซึ่ง รวม.มท. ได้ให้ดำเนินการต่อในปี ๒๕๕๙ โดยมีโครงการที่จังหวัดเสนอผ่าน มาทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดไปที่กรมควบคุมมลพิษ งบประมาณ ประมาณ ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท เช่น การจัดซื้อภาชนะรองรับ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดตั้งศูนย์ เป็นต้น</p> <p>๓. ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๕๘ เพื่อรวบรวมปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของพื้นที่ เร่งด่วน และระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดเร่งด่วน</p>	<p>สถ./ยผ./กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๖ จังหวัด จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่ละจังหวัดมีแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และของบประมาณ ในปี ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๔ พันล้านบาทเศษ โดยมีรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยใน ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบฝังกลบ ระบบ RDF และระบบเตาเผาขยะ</p> <p><b>รอง ปมท. (ม)</b> ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณี จ.นครศรีธรรมราช มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น มท. ควรจะมีการจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และควรมีการสร้างความรู้ความตระหนักประชาชน และองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ให้สำรวจจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก มีปัญหาติดขัดในการดำเนินการ โดยให้ทำข้อมูลแยกไว้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน</li> <li>๒. ให้หาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใน จ.สมุทรปราการ</li> <li>๓. ให้ติดตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับที่ทิ้งขยะในพื้นที่ จ.ปทุมธานี</li> <li>๔. ให้ประสานงาน และจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการของบประมาณเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ (ทส.) ให้พร้อม</li> <li>๕. ให้แต่งตั้ง หน.ผต. เพื่อเป็นประธานคณะทำงานติดตามการดำเนินการ</li> <li>๖. ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน สร้างความมั่นใจ และการแก้ปัญหากฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้องกับหลายหน่วยงาน</li> </ol>	
<p><b>๖. การบริหารงบประมาณของ สถ.</b></p>	<p><b>อธิบดี สถ.</b> รายงานการบริหารงบประมาณของ สถ. ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่น ได้มีการประชุมกำหนดเป้าหมายร่วมกันของจังหวัด และ อปท. ภายใน ๓๑ มี.ค. ๕๘ ต้องผูกพันงบประมาณให้ได้ ร้อยละ ๙๒ และเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๔๔ สำหรับความคืบหน้าการผูกพันสัญญา ในภาพรวม ๓๐,๑๓๗ ล้านบาท ขณะนี้มีการผูกพันสัญญาแล้ว ๒๑,๖๘๒ ล้านบาท</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยให้ สถ. กำชับ ผวจ. ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากใกล้ครบกำหนด ๓๑ มี.ค. ๕๘ แล้ว</p>	<p>สถ.</p>



ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๗. ข้าราชการของ ทด.	<p><b>อธิบดี ทด.</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน เพื่อความมั่นคง และอนุรักษ์ เทิดไท้องค์ราชัน ๘๒ พรรษา มหาราชินี เป็นการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ ดำเนินการแล้ว ๑๑๓,๔๒๕ แปลง เนื้อที่ ๖,๗๐๐,๐๐๐ ไร่</p> <p>๒. ความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน โดยเป็นการจัดสรรที่ดินที่มีการบุกรุก ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และที่เลิกใช้แล้ว ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ แปลง ๘๙,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ๕๘ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ แปลง เป้าหมายในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๐๐๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๒๒ จังหวัด จำนวน ๓,๐๙๗ แปลง โดยวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ มีกำหนดมอบเอกสารสิทธิให้ประชาชนที่ จ.กำแพงเพชร</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้จัดทำคู่มือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน มีกำหนดแล้วเสร็จ ก.ค. ๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ ทด. มีจำนวน ๔๕ กระบวนงาน โดยจะจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ ๒๑ มี.ค. ๕๘</p>	ทด.
๘. ข้าราชการของ พช.	<p><b>รองอธิบดี พช.</b> นางสาวพิรุณ น้อยศิริ รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจาก มท. จำนวน ๒ รายการ คือ งบตลาดนัดชุมชน ๓๙ ล้านบาท และงบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๙๘ ล้านบาท ซึ่ง พช. ได้ออนจัดสรรให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓</p> <p>๒. สรุปผลการประชุมแนวทางการจัดตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘ ให้ขยายระยะเวลาการจัดไปจนถึงเดือน ธ.ค. ๕๘ ซึ่ง พช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเดือน พ.ย. ๕๘ ชื่อกิจกรรม “Art and Crafts /OTOP” โดยใช้งบประมาณของ พช.</p> <p>๓. ความก้าวหน้าโครงการตลาดนัดชุมชน ข้อมูลถึงวันที่ ๑ มี.ค. ๕๘ มีจังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดชุมชน ๒,๓๔๐ แห่ง มีผู้เข้าร่วมจำหน่ายประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ ราย มียอดจำหน่ายสินค้า ๒๙๒ ล้านบาท (ข้อมูลเดือน มี.ค. ๕๘)</p> <p>๔. การดำเนินการตามที่ รมว.มท. มอบหมายเกี่ยวกับเรื่องสุราพื้นบ้าน ดังนี้</p>	พช.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๑) การสำรวจสถิติอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรามาจากสุราพื้นบ้าน มากน้อยเพียงใด ซึ่ง ปภ. ได้ตรวจสอบข้อมูลจาก ปภ. และสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จากข้อมูลจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดื่มสุราพื้นบ้าน เพียง ๑ - ๓ ราย เท่านั้น ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก</p> <p>๒) ให้ยกระดับคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของสุราพื้นบ้าน โดย พช. ได้มีแผนเชิญผู้ผลิตสุราพื้นบ้านมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับสมาคมที่ตรวจสอบคุณภาพของการผลิตสุรา เพื่อมาหาแนวทางพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน แต่จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการผลิตเป็นจำนวนไม่มากหากจะยกระดับคาดว่าจะใช้เวลาค่อนข้างมาก</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ให้ พช. ติดตามผลการดำเนินงานตลาดนัดชุมชน และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ</p> <p>๒. กิจกรรมของ พช. อยู่ช่วงงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้เตรียมความพร้อม</p>	
๙. ข้อราชการของ ปค.	<p><b>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนานท์) รายงาน ดังนี้</b></p> <p>๑. ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขยายการดำเนินการ เริ่มจากเดือน เม.ย. ๕๘ - ๓๐ มิ.ย. ๕๘</p> <p>๒. การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ Government service point เพื่อให้บริการการจัดทำบัตรประชาชนร่วมกับบริการด้านไฟฟ้า และประปา</p> <p>๓. พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันหลังจากประกาศหรือในเดือน ก.ย. ๕๘ มีประเด็นเกี่ยวข้องกับ มท. โดยกำหนดให้ ปมท. เป็นกรรมการใน กกก. ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ ผวจ. เป็นเจ้าพนักงานในการสอบสวน สำหรับสาระสำคัญกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ</p>	ปค.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑๐. ขอราชการของ ปภ.	<p><b>รองอธิบดี ปภ. (นายสุภกิต โพธิ์ภาพพันธ์)</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เลื่อนการประชุมเป็นวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการดำเนินการในปี ๒๕๕๘</p> <p>๒. การดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ใน ๙ จังหวัดทางภาคเหนือ โดย ปภ. ได้สั่งการจังหวัดให้นำเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชน และร่วมกับ ทส. ร่วมการจัดการไฟป่า โดย ทส. ได้ให้งบประมาณจังหวัดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน</p>	ปภ.
๑๑. ขอราชการของ ยผ.	<p><b>ผู้แทน ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล)</b> รายงานความก้าวหน้าโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๗ จังหวัด สำหรับในจังหวัดที่เหลือกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๕๘</p>	ยผ.
๑๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p><b>๑. การประปานครหลวง</b></p> <p>๑) กปน. เปิดศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการควบคุมที่สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิตและระบบเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real Time รวมทั้งส่งจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบน้ำทั้ง ๙ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๘</p> <p>๒) กปน. นำคณะวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับการประปาไซ่งอน (Saigon Water Corporation: SAWACO) ประเทศเวียดนาม ตามโครงการ Water Operation Partnerships (WOPs) ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ซึ่ง กปน. ได้ลงนามความร่วมมือกับ SAWACO โดยได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ให้ กปน. จัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน SAWACO ใน ๓ หัวข้อคือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและจัดการน้ำสูญเสีย การจัดการน้ำสูญเสีย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p><b>๒. การประปาสวนภูมิภาค</b></p> <p>กปภ. จัดโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ โดยเป็นกิจกรรมให้เยาวชนในสถานศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยแบ่งเป็นประเภท แนวคิดหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ และนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p><b>๓. การไฟฟ้านครหลวง</b></p> <p>๑) กิจกรรม “กพน. รวมพลังรักษ่าชายเลน” ตามนโยบายเมืองสวย น้ำใส ของรัฐบาล และ มท. โดยร่วมกับ ยพ. อบต. สONG คลอง นักเรียนโรงเรียนบ้านสีสัง และพนักงานจิตอาสา กพน. ปลูกป่าชายเลน ณ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา</p> <p>๒) กพน. ร่วมสำรวจพื้นที่ไฟส่องสว่างจุดเสี่ยงบริเวณท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยง และได้รับมอบหมายให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณท่าเรือพระอาทิตย์ และท่าเรือเทเวศน์ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘</p> <p><b>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๒๓,๐๗๔ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๑๑ มี.ค. ๕๘)</p> <p>๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ. โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย (ม.ค. - ก.พ.) ๔๖๓.๖๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจริง ๔๖๒.๙๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙ ของเป้าหมาย ๒ เดือน</p>	<p>กพน.</p> <p>กฟภ.</p>
<p><b>๑๓. การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท.</b></p>	<p><b>ผอ.สนผ.สป.</b> รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณของ มท. ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๔๘.๙๕ เบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๕.๕๘</p> <p><b>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>ให้ กค.สป. และ สบจ.สป. รายงานผลการเบิกจ่ายของ สป.มท. และงบบริหารงานจังหวัด ให้ ปมท. ทราบ ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘ โดยให้แต่ละกรม รัฐวิสาหกิจ รายงานมาว่า งบลงทุนมีกี่โครงการ แต่ละโครงการดำเนินการถึงขั้นตอนใด เบิกจ่ายไม่ได้เนื่องจากสาเหตุใด และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้เมื่อใด เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยขอให้ส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘ ให้ประสานกรม และจังหวัด ให้รายงานปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป.</p>
<p><b>๑๔. การช่วยเหลือเกษตรกร</b></p>	<p><b>ผอ.สนผ.</b> รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงที่เกิดภัยแล้ง มีจังหวัดที่ส่งข้อมูลมาแล้ว ๕๙ จังหวัด โดยมีจำนวนโครงการที่ส่งมา ๔,๐๘๙ โครงการ มีกิจกรรม ๖,๗๖๕ กิจกรรม กลุ่มของเกษตรกร ๑๐,๗๘๗ กลุ่ม สมาชิกกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ คน งบประมาณ ๘,๖๘๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจังหวัดที่ยังไม่ส่งข้อมูล จำนวน ๑๗ จังหวัด และจะ</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	ลงรายละเอียดกิจกรรมย่อยในเบื้องต้น ได้แก่ กิจกรรมด้าน OTOP เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ปู๋ย ปัจจัยผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะได้ประสานกับ กษ. เพื่อนัดประชุมต่อไป	
๑๕. เรื่องอื่นๆ	<p><b>ทปช.ด้านความมั่นคง</b> แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องที่กระทรวงแรงงานได้ทำตามข้อเสนอของจังหวัดที่ให้มีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวแบบไปเข้าเย็นกลับ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. ในฐานะที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ซึ่ง มท. มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p><b>หัวหน้ากลุ่ม กพร.สป.</b> ชี้แจงเรื่องที่ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีข้อสรุปให้ส่วนกลางทำคู่มือให้จังหวัดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานให้บริการนั้นจะขอให้พิจารณาว่าให้สามารถยกเว้นไม่ต้องจัดทำคู่มือได้</p>	<p>ทปช.ด้านความมั่นคง/ปค.</p> <p>กพร.สป.</p>

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘